



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๖๕๘

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล)/รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ
เชื้อวีโรจน์)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลื่อน บัวจุม)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) /ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/
ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์/
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่รองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สามารถประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานให้ได้อย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และ
คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน (องค์การมหาชน) ได้เข้ามาตรวจประเมิน
ความพร้อมของการเป็นองค์กรรับรอง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ และเห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น
องค์กรที่มีความมุ่งมั่น ใฝ่ใจ และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อม มีความเป็นมืออาชีพและสามารถ
ที่จะดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงาน
ทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน นั้น


บัดนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับรองให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่รองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในขอบข่ายการรับรองสาขาวิชาชีพ
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจะได้ดำเนินการในการจัดการ
ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (แบบ ส.๑) ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน
ต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) ได้ทำหนังสือเพื่อขอหารือเกี่ยวกับการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเพิ่มเติมผลงาน และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษาในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เนื่องจากเห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ไว้แล้วตามหลักฐานเอกสาร หมายเลข ๔๗/๑๑ ระดับ ๓ ซึ่งออกไว้ให้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แต่ยังไม่มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติมอบหมายให้สำนักวิจัยฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องการขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) และผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และด้านกฎหมายให้ประสานกับงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบขั้นตอนและความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับทราบ และพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม เพื่อหารือ แนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ